

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên Hoà (1558-1975)** từ phần **1** đến **33** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 22

Cộng-Sản mở rộng chiến tranh, tấn công tỉnh Phước-Thành.

Quân chánh quy Cộng-Sản bắt đầu vượt qua vĩ-tuyến 17, theo đường mòn Hồ Chí Minh, yểm trợ các toán du kích nằm vùng tại miền Nam, vi phạm Hiệp-Định Genève (1954) mà chính chúng đã ký với Pháp.

Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam được Cộng-Sản Bắc-Việt dựng lên như một công cụ để lừa bịp dư luận trong và ngoài nước Việt-Nam, để chúng có cơ khuấy quậy phá hoại đời sống thanh bình, gây nên tình hình an ninh của miền Nam bất ổn trên đường xây dựng quốc gia miền Nam Tự-Do, Dân-Chủ và Nhân-Quyền.

Tỉnh nhà, cũng có khối người từ các đảng cấp cao, từ kỹ sư, thầy giáo, nhà văn, đến những công dân hạ tầng, học sinh lữ lâm đi theo Cộng-Sản qua "chiêu bài" Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam, đi chống lại quốc gia giết hại dân lành, qua các sự pháo kích, đánh lẻ, công đồn giết người anh em cùng màu da. Họ, sau thời gian sống trong hang sỏi chồn cáo Cộng-ản, mới nhận thấy mình quá ngây thơ, bị lường gạt cho nên trong số họ đã quay về Hồ- Chánh theo chánh sách nhân đạo của chánh quyền Ngô Đình Diệm. Họ trở nên người công dân hạnh phúc, trong tự do.

Đối với chánh phủ Eisenhower của Hoa-Kỳ (1953-1961) lúc này có suy nghĩ là phải giữ Miền Nam Việt-Nam, để không bị rơi vào tay Cộng-Sản Bắc-Việt. Nếu Miền Nam bị mất, thì tương lai các quốc gia trong vùng Đông-Nam Á sẽ khó thoát khỏi tay của 600 triệu Trung-Cộng ở phía Bắc, đang ngầm giúp Cộng-Sản Bắc-Việt, xâm lăng miền Nam Việt-Nam.

Sau đợt viện trợ kinh phí và gọi cố vấn về quân sự và dân sự (MACV) đầu tiên năm 1957, miền Nam mới tập hợp số thanh niên chưa từng cầm súng đánh giặc, trong khi cán binh Cộng-Sản Bắc-Việt và Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam đã từng cầm súng trong những trận đánh lại quân đội Pháp. Miền Nam bắt đầu quân sự với các anh tân binh đang làm quen với cây súng trường M.1, trong Trung-Tâm Huấn-Luyện Quang-Trung " chỉ trong 8 tuần lễ, đưa ra đấu với Cộng-Sản Bắc-Việt. Một thảm cảnh cho những gia đình có con đi làm nghĩa vụ quân dịch bấy giờ.

Ngày 23 tháng 9 năm 1960, tổng thống Ngô Đình Diệm, chỉnh trang lại tỉnh Biên-Hoà: cắt đất tỉnh Phước-Tuy lập ra quận Cần-Giờ; cắt đất Long-Thành, và lấn đất Thành Tuy-Hạ của Gia-Định lập ra quận Nhơn-Trạch.

Tổng thống Ngô Đình Diệm đang trên đường cải tổ hành chánh, xây dựng lại nông thôn sau thời chiến. Công trình xây một xa lộ đầu tiên khởi công năm 1957. Bắt đầu từ ngã tư Hàng-Xanh (Thị-Nghè, Sài-Gòn), cầu có bề ngang 21 met, dài 31 km đi ngang Thủ-Đức, qua cầu sông Đồng-Nai nối liền Quốc Lộ 1, nơi chợ Kẽ-Sắt Hồ-Nai 1. Đến năm 1961, tổng thống Ngô Đình Diệm long trọng khánh thành tại nơi đầu cầu ở phía Hàng-Xanh (Thị-Nghè). Thì trong khi đó Cộng-Sản trong đất miền Nam chủ tâm mở các trận đánh lớn.

Cộng-Sản chủ tâm đánh tỉnh Phước-Thành, mở màn giai đoạn chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt-Nam.

Tỉnh Phước-Thành cách Sài-Gòn 55km, một tỉnh đầu chiến tuyến, đã được xe ủi đất khai hoang, phá rừng, san bằng, mở đường, quy

hoạch xây dựng các khu trù mật, khu dinh điền, và trung tâm tỉnh có đầy đủ các cơ sở phúc lợi căn bản như: giao thông vận chuyển xe tải, xe đò đi lại các thành phố và tỉnh lân cận, chợ búa, tiệm ăn, phố phường, trường học các cấp từ tiểu đến trung học.

Để giữ an ninh cho trong tỉnh, tiểu khu tỉnh Phước-Thành thường kết hợp với quân đội Việt-Nam Cộng-Hòa, mở cuộc hành quân tiêu trừ giặc Cộng-Sản trong chiến khu D. Cộng-Sản rất nhứt nhối khó chịu vì việc làm trở ngại cho việc điều binh phá hoại vào các căn cứ quân sự, phi trường Biên-Hoà và miền Đông-Bắc thủ đô Sài-Gòn.

Ngày 18 tháng 9 năm 1961, vào đêm, đặc công Cộng-Sản êm lặng đột nhập vào thành phố, bố trí các "chốt" yếu điểm. Đúng 09 giờ 00 đêm, Cộng-Sản nổ súng đồng loạt, xung phong vào chiếm dinh tỉnh trưởng Phước-Thành, trong vòng 10 phút đầu cuộc tấn công, tỉnh trưởng Phước-Thành là Trung Tá Nguyễn Minh Mẫn hy sinh tại chỗ. Các phó tỉnh và trưởng các ty hành chánh đều bị Việt-Cộng bắt.

Trước đó các trực tiếp viện từ Biên-Hoà, bị phá, cầu Tân-Bản nơi xã Tân-Ba bị Việt Cộng cho nổ mìn sụp xuống rạch. Từ hướng Bình-Dương xuống, đường lộ Bình-Phước, Bình-Chánh bị Việt-Cộng đào phá, đường lộ bị chặn bằng nhiều khối gỗ cao-su. Phước-Thành mất, trong sự đau đớn của người dân tự do trong tỉnh Phước-Thành và lân cận.

Tổng thống Ngô Đình Diệm lên đài phát thanh tuyên bố trước đồng bào Việt-Nam: "Tình Trạng Tổ Quốc Lâm Nguy".

(Tiếp theo phần 23)